



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, thebangkokinsight, matichonweekly, mcot, thailandplus, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีช่อง 5, 7, 9, NBT, Thaipbs, TNN

-นายภา กล่าวในการเปิดงานรณรงค์เตรียมความพร้อม “อสม.เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2” ว่า การที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเกิดจาก อสม. และทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ในวันที่ (21 ก.ย.) คาดว่าค่าตอบแทนที่รัฐบาลอนุมัติให้อสม. 500 บาทเป็นเวลา 7 เดือน จะทยอยเข้าบัญชี ผ่าภาครัฐให้ อสม.ช่วยสนับสนุนเรื่องความสามัคคี รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุด

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ขอขอบคุณอสม.ทุกคนที่ทำให้คนไทย มีกำลังใจและความสุข ซึ่งนอกจากค่าตอบแทนให้กับอสม. 500 บาท 7 เดือน รวม 3,500 บาท ยังจะได้รับค่าตอบแทนประจำเดือนอีก 2 เดือน รวมเป็นเงิน 4,500 บาท ถือเป็นขวัญกำลังใจตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ที่แก้ไขปัญหาโควิด 19 มาตลอด และในปีงบประมาณใหม่ การทำงานของสร.จะเป็นแบบ New Normal ซึ่งการต่อสู้โควิดต้องการ์ดไม่ตก สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ มีระยะห่างทางสังคม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สำนักข่าวไทย, bangkokbiznews, thailandplus) ทีวีช่อง 5, 7, 9, NBT

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย แลกข่าวมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการจัดแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม สำหรับผู้จัด ต้องเตรียมการด้านสถานที่ กำหนดจุดคัดกรองเข้าออก จุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัสร่วม จำกัดผู้ชมกีฬาทุกประเภทไม่เกิน 1 ใน 4 หรือ 25% ของความจุสนาม กีฬาในร่มไม่เกิน 15% ระยะเปิดการแข่งขัน จัดแยกโซนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ชม จำกัดจำนวน 1 คน/4 ตร.ม. จัดระบบระบายอากาศที่ดี ผู้ที่ไม่ได้ทำการแข่งขันสวมหน้ากากตลอดเวลา นักกีฬาต้องผ่านการตรวจหาเชื้อก่อนแข่งขัน สำหรับผู้ชม ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนไทยชนะ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดการรับชม ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร กิจการร้านค้า/สถานประกอบการ ต้องเข้มงวดอย่างเคร่งครัด สร้างวิถีใหม่ชีวิตใหม่ ด้วยการพร้อมใจกันคัดกรองตนเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ตระหนักทุกครั้งเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยง

สำหรับสถานการณ์โควิดในประเทศ แบ่งเป็น กรณีแรก ติดเชื้อแล้วจำนวนน้อย แต่จำนวนมากยังไม่เคยติดเชื้อ และยังไม่มีการมีผู้เดินทาง กรณีที่สอง ติดเชื้อแล้วจำนวนน้อยแต่มีอาการ ส่วนอีกจำนวนมากติดเชื้อแต่อาการน้อยหรือไม่มีอาการ ทำให้มีผู้เดินทางแค่ระยะสั้น ทำให้ในภาพรวมคนไทยยังไม่มีความเสี่ยงว่าจะปลอดภัยจากโควิด 19 โอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อในประเทศไทยมาจาก 1.ชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย 2.แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และ 3.คนติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากและแพร่ให้คนที่อยู่ใกล้ชิด ขณะสถานที่เสี่ยงสำหรับคนไทย ได้แก่ ที่ดื่มกินร่วมกัน ตะโกนพูดคุยเสียงดัง ที่คนรวมตัวกันมากในระบบปิด และการสัมผัสคลุกคลีคนใกล้ชิด ซึ่งจากข้อมูลทุกสถานพบการติดเชื้อในครอบครัวเกิดจากการคลุกคลีใกล้ชิดสูงถึงร้อยละ 58 สิ่งที่คนไทยควรทำที่สุดในขณะนี้ คือ พบเร็ว ตรวจเร็ว แยกเร็ว หมายถึง การช่วยกันค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็ว หากเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต้องขอรับการตรวจยืนยันโดยเร็ว และเมื่อเริ่มมีอาการที่สงสัยจะติดเชื้อต้องรีบแยกกักตัวเองทันที

สื่อที่นำเสนอ :

นสพ.แนวหน้า
-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผย จับตาสถานการณ์-เมียนมาติดเชื้อเพิ่มขึ้น เตือนคนไทยอย่าประมาท ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, thainews, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. แลงสถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 21 ก.ย. ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ รวมป่วยสะสม 3,506 ราย หายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมหายป่วย 3,342 ราย ยังรักษาในรพ. 105 ราย เสียชีวิตคงเดิม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ :

เว็บไซต์ข่าวสด
-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า หลังจากกรม.อนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท Special Tourist VISA (STV) สำนักงานททท. ในต่างประเทศได้รับโทรศัพท์จากนักท่องเที่ยวสอบถามรายละเอียดและความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งได้แจ้งให้รอการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการ คาดว่ากลุ่มแรกจะเข้ามาภายในเดือน.ค.นี้

ประเด็นข่าว

ประเด็นผลกระทบ

1.เพิ่มปริมาณการตรวจหาเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากการชุมนุมและการนำเข้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ เข้ามาในประเทศไทย ยังต้องเพิ่มปริมาณการตรวจหาเชื้อโดยเฉพาะในเขตเมือง ควรมีทั้งการตรวจ RT-PCR และตรวจ antibody และควรพิจารณาการตรวจด้วยวิธี pooled saliva ในกลุ่มธุรกิจห้างร้านต่างๆ ที่มีแรงงานต่างด้าว รวมถึงกิจการที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อยทุก 2-4 สัปดาห์ เพื่อตรวจจับผู้ที่ติดเชื้อได้โดยเร็วและรีบเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา ส่วนคนที่ไม่ติดเชื้อแต่มีแอนติบอดี ก็จะทำให้ทราบว่ามีเชื้อติดเชื้อมาก่อน และมีคนเหล่านี้มีก็น้อยเพียงใด

2.นโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ ว่าเป็นสัญญาณวิกฤต ไทยควรเตรียมแผนในการรับมือระบาดซ้ำ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้น เช่น หลายเคสที่มีประวัติติดเชื้อภายในประเทศแต่ยังหาต้นตอไม่ได้ การชุมนุมที่เพิ่งเกิดขึ้น การลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน และการทยอยเข้ามาของกลุ่มต่างๆ จากต่างประเทศ รวมถึงการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาตั้งแต่ ต.ค.ที่จะถึงนี้ โดยเห็นว่ารัฐบาลควรชะลอนโยบายนี้ออกไปก่อน เพื่อป้องกันการระบาด

3.ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ @YPangon ส่งข้อความมาในเพจกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ญี่ปุ่นพบติดเชื้อจากไทยอีกแล้ว ดังนี้ 1.ชายอายุ 40 ปี กลับจากไทย 14 ก.ย. 2.หญิงอายุ 50 ปี กลับจากไทยวันที่ 20 ก.ย. 3.ชายอายุ 40 ปี กลับจากไทย 21 ก.ย

4.ข่าวลือพบผู้ป่วยเสียชีวิตที่ อ.เชียงดาว

-นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 เสียชีวิตในพื้นที่บ้านอรุณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ว่า ได้ประสานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่เป็นความจริง ได้ให้ตรวจสอบแหล่งข่าวต่างๆ ที่เผยแพร่และดำเนินการปราบปราม ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เนื่องจากทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.ผลสอบสวนเด็กเมียนมาติดโควิดจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, tnnthailand, innnews, nationtv)

-กรมควบคุมโรค เผยผลการสอบสวนโรค กรณีเด็กชาวเมียนมา 2 ขวบ ติดเชื้อโควิด 19 หลังเดินทางกลับจากไทย ว่า จากการสอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.นครราชสีมา จำนวน 146 คน ผลตรวจทุกรายให้ผลเป็นลบ โดยเด็กที่ติดเชื้อจากการตรวจพบของเมียนมา ยังไม่พบหลักฐานแหล่งที่ติดเชื้อในไทย ทั้งที่พักและที่ทำงานของผู้ปกครอง จึงมีโอกาสน้อยที่เด็กจะเกิดการติดเชื้อในที่พักแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ อาจมีโอกาสเกิดการติดเชื้อระหว่างการเดินทางกลับบ้าน ทั้งในไทยหรือขณะอยู่ในเมียนมา ช่วงระหว่างวันที่ 4-10 ก.ย. 2563

6.สหรัฐฯ ให้ตรวจคนที่ไม่แสดงอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-CDC สหรัฐฯ ปรับปรุงแนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจโรคโควิด 19 ในผู้ที่ไม่แสดงอาการ รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 โดยให้ดำเนินการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้มีประวัติติดเชื้อทั้งหมด เนื่องจากมีความเสี่ยงแพร่เชื้อในระยะไม่แสดงอาการและระยะก่อนแสดงอาการ

7.จีนพบโควิด-19 ในปลาหมึกนำเข้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามรัฐ

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองฟูหยู มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เผยว่า พบเชื้อไวรัสโควิด 19 บนบรรจุภัณฑ์ของปลาหมึกนำเข้า ขอให้ผู้ที่ซื้อปลาหมึกจากร้านขายส่งอาหารทะเลแช่แข็ง "ซันเจีย เต๋อต้า" ระหว่างวันที่ 24-31 ส.ค. เข้ารับการตรวจไวรัสโควิด 19 โดยหนึ่งในบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ถูกส่งมายังเมืองฟู่อวี๋ฝานเมืองฉางชุน ขณะที่สำนักงานป้องกันไวรัสโควิด 19 เมืองฉางชุน เผยว่า หมึกที่มีปัญหาถูกนำเข้ามาจากประเทศรัสเซีย โดยบริษัทในเมืองหุนชุน ก่อนจะถูกส่งไปยังเมืองฉางชุน ด้านศุลกากรจีนจะระงับการนำเข้าจากบริษัทต่างๆ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หากตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมีเชื้อไวรัสโควิด 19 และจะระงับการนำเข้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน หากพบว่ามีผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนเชื้อ 3 ครั้งหรือมากกว่า

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, posttoday, อินโฟเควสท์, mcot, thaipbs, กรุงเทพธุรกิจ, js100, sanook)

-**เมียนมา** ออกคำสั่งล็อกดาวน์นครย่างกุ้ง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 671 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดตั้งแต่มีการระบาด โดยส่วนใหญ่อยู่ในนครย่างกุ้ง ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 5,541 ราย และผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 92 รายแล้ว

-**อิรัก** พบผู้ป่วยรายใหม่ 3,438 ราย หน่วยงานสาธารณสุขสั่งห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ

-**อังกฤษ** รัฐบาลประกาศว่าผู้ฝ่าฝืนการกักตัวจะต้องเสียค่าปรับ กำลังพิจารณาแผนการล็อกดาวน์บางส่วนทั่วประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังมีผู้ติดเชื้อวันเดียว 4,000 ราย

ประเด็นข่าว

- **รัสเซีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6,196 ราย สูงที่สุดตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. และเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน 6,000 ราย
- **สหรัฐฯ** ประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาแสดงท่าทีไม่ยอมรับวัคซีนป้องกันโควิด 19
- **อินเดีย** มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,133 ราย รวมเป็น 86,752 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 92,605 ราย แต่รัฐบาลยังตัดสินใจเปิดท่าอากาศยานให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นวันแรก หลังสั่งปิดมานาน 6 เดือน
- **เกาหลีใต้** ขยายระยะเวลาใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทั่วประเทศออกไปอีก 1 สัปดาห์ เนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อนโดยไม่ทราบที่มา
- **ฟิลิปปินส์** มีผู้ป่วยรายใหม่ 3,475 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 290,190 ราย สูงที่สุดในอาเซียน ได้ผ่อนคลายนโยบายสั่งห้ามพยายาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เดินทางไปทำงานนอกประเทศ ขณะที่ทางการมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้แล้ว
- **อินโดนีเซีย** มีผู้เสียชีวิต 9,677 ราย สูงที่สุดในอาเซียน ผู้ติดเชื้อ 248,852 ราย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 4,176 ราย เป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด
- **มาเลเซีย** พบผู้ป่วยเพิ่ม 57 ราย ผู้ป่วยรวม 10,276 ราย
- **สิงคโปร์** เปิดตัวหุ่นยนต์ผลิตเอง สามารถเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ ลดความเสี่ยงของบุคลากรการแพทย์ในการสัมผัสเชื้อ
- **จีน** ผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับโรงภาพยนตร์และสถานที่จัดการแสดงอื่นๆ รวมถึงการเพิ่มจำนวนความจุของผู้ชม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศดีขึ้น
- **ออสเตรเลีย** รัฐวิกตอเรียเตรียมคลายล็อกดาวน์ปลายเดือน ก.ย. หลังพบผู้ติดเชื้อต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์
- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 31,231,209 ราย รักษาหายแล้ว 22,822,258 ราย เสียชีวิต 965,063 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 6,967,420 ราย เสียชีวิต 203,828 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 5,400,619 ราย เสียชีวิต 86,774 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,528,347 ราย เสียชีวิต 136,565 ราย

วันมหิดล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เนื่องใน “วันมหิดล” ในวันที่ 24 ก.ย. นี้ โดย ม.มหิดล เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” รวมถึงเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชปริ

พายุโนอึล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (innnews)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และร.มว.กลาโหม แสดงความห่วงใยหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมความช่วยเหลือ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจากทุกหน่วยงานที่ต้องทำงานหนักในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
- นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า มีจังหวัดได้รับผลกระทบ 27 จังหวัด ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
- นางณัฐฉานันท์ จันทร์โหมทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย สสอ.โนนสูง นายอำเภอโนนสูง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำไหลหลากเข้าท่วม รพ.สต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เนื่องจากระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ พร้อมนำกระสอบทราย 1,000 กระสอบไปปิดกั้นทางน้ำไหลเข้า คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีฝนตกซ้ำ สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

แอปฯ ให้ความรู้ด้านโภชนาการ Foodchoice

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, thailandplus, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์ บ้านเมือง, สำนักข่าวอิสรา, มติชนสุดสัปดาห์, MCOT, สยามรัฐ)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เผย ไทยติดอันดับการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก โดยปี 2563 พบเด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 52 ดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน และร้อยละ 28.9 กินขนมมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน สธ. จึงร่วมกับ เนคเทค และ สสส. พัฒนาแอปพลิเคชัน Foodchoice ให้ความรู้ด้านโภชนาการ โดยเฉพาะพ่อแม่ ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้แก่ลูก นำร่องโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยเมื่อสแกนบาร์โค้ดจากฉลากผลิตภัณฑ์ ผลโภชนาการจะแสดงขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านสัญลักษณ์สีเขียว เหลือง แดง และฟ้า

หน่วยบริการปฐมภูมิชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมือง จ.ขอนแก่น โดยรพ.ขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ร่วมกับ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ พยาบาลเวชกรรมสังคม พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงการส่งต่อดูแลระดับสูงในรพ.ขอนแก่น มีเทศบาลนครขอนแก่นให้การสนับสนุนบุคลากรด้านสวัสดิการทางสังคม งบประมาณและการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นข่าว

โรคเหงือกอักเสบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, sanook, js100)

-น.พ.สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเหงือกมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ ก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือกและเนื้อเยื่อปริทันต์รอบๆ ทำให้เกิดฟันโยก ดังนั้น ควรรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดี แปรงฟันให้สะอาด และพบทันตแพทย์เป็นประจำ

ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า โรคเหงือกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ โดยโรคเหงือกอักเสบจะเกิดการอักเสบเฉพาะบริเวณเหงือก ทำให้เหงือกมีสีแดงคล้ำ บวมแดง แปรงฟันมีเลือดออกง่าย มีกลิ่นปาก หากปล่อยไว้ไม่รักษาจะนำไปสู่การเกิดโรคปริทันต์อักเสบ คือเกิดการทำลายของเอ็นยึดปริทันต์และการละลายของกระดูกเข้าฟัน อาจมีเหงือกบวมเป็นหนอง สามารถป้องกันได้โดยแปรงฟันให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟัน หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพช่องปากและซูดหินปูนทุก 6 เดือน

ผลิตภัณฑ์ปลอมอ้างรักษาโรคเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, มติชน, MCOT, thailandplus

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย ตรวจพบผลิตภัณฑ์แผ่นแปะ DiaRemedium โฆษณาเกินจริงทางเว็บไซต์ อ้างป้องกันโรคเบาหวาน ไม่จำเป็นต้องฉีดอินซูลินอีกต่อไป อาการโรคเบาหวานทั้งหมดหายไป ไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ เป็นต้น พร้อมปรากฏข้อความแนะนำจากนพ.สุพจน์ เวชชาญชัย ซึ่งตรวจสอบจากฐานข้อมูลแพทย์สภาไม่ปรากฏข้อมูล จึงได้ประสานงานก.ดิจิทัลฯ ระงับเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะ DiaRemedium ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย.แต่อย่างใด

ยาต้านมาลาเรีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-สาวทช. ร่วมกับ จิสต้า และองค์กรสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น รับมอบข้อมูลจากผลงานวิจัย "การทดลองปลูกผลึกโปรตีนในอวกาศเพื่อพัฒนายาต้านโรคมมาลาเรีย" ซึ่งเป็นงานวิจัยแรกของไทยที่ได้ไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS สำเร็จ จนได้ผลผลึกโปรตีนอวกาศที่สมบูรณ์ และมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนายาต้านโรคมมาลาเรียต่อไป

ทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เนชั่นสุดสัปดาห์, ข่าวสด, มติชน, workpointtoday, nationtv, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, sanook, ผจก.ออนไลน์, INN, newtv, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, posttoday)

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย และนายเผด็จชัย บุญช่วยเหลือ สส.กทม. พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมแถลงกรณีทุจริตโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค พบว่า มีการใช้งบถึง 2,900 ล้านบาท ไปในคลินิกเครือข่ายแพทย์เพียง 3 กลุ่มเท่านั้น มีการล็อกสเปก สั่งปิดคลินิกก่อนเพื่อกลบหลักฐาน แต่ไม่มีการหาสถานพยาบาลมารองรับ ทำให้ประชาชนร้องเรียนมาที่พรรคจำนวนมาก โดยในวันที่ 23 ก.ย. นี้ คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาฯ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สปสช. กทม.เขต 13 ที่ดูแลคลินิกดังกล่าวมาชี้แจง และจะยื่นเรื่องต่อ กกก.ป.ป.ช.ตรวจสอบต่อไป

รถทัวร์ อสม. ประสบอุบัติเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, tnnthailand

-รถบัสคณะศึกษาดูงานของ อสม.มหาสารคาม ไปศึกษาดูงานที่ จ.จันทบุรี เกิดอุบัติเหตุเบรคแตก บนถนนสายนครราชสีมา- กบินทร์บุรี ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ช่วงบริเวณทางลงเขาศาลปู่โตน ขนรถบรรทุกเหล็กและรถอื่น 3 คัน หน่วยกู้ภัยนำส่งผู้โดยสารทั้งหมด 39 รายมายังรพ.สต.ทับลาน เพื่อคัดกรอง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย ผู้บาดเจ็บหนัก 9 ราย ส่ง รพ.กบินทร์บุรี ส่วนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 6 ราย ส่งรพ.นาดี

ไลฟ์สดร้อยไหม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ postjung, ช่อง 3

-เพจ เจ็มม้อยv+ โพสต์คลิปหนุ่มไลฟ์สดนั่งร้อยไหมกระชับใบหน้าเอง บอกว่าเรียนจากยูทูบ พร้อมเตือนว่า การฉีดยาชาหรือการร้อยไหมต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

หน้าที่พยาบาล

สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอชอบเหนื่อยเหอะ-AggressiveDoctor

-โพสต์ภาพกล่องข้อความ ระบุว่า ลูกเพจได้พาพ่อไปพบแพทย์ที่รพ.แห่งหนึ่งแล้วต้องแอดมิท พยาบาลให้ญาติทำความสะอาดสายปัสสาวะเอง จึงสอบถามว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ เพราะกลัวการติดเชื้อ แอดมินจึงชี้แจงว่า รพ.ไม่ใช่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องบริการให้ทุกอย่าง หากมีญาติควรทำเอง ถ้าพยาบาลทำให้คือการช่วยเหลือ แต่หน้าที่จริงๆ คือทำงานร่วมกับหมอช่วยกันรักษาคนไข้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



http://pr.moph.go.th



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

